

Số: 84/QĐ-THCSLS

Bảo Lộc, ngày 5 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ truyền thông Trường THCS Lộc Sơn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LỘC SƠN

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ kế hoạch 386/KH – PGDĐT ngày 20/09/2022 của Phòng GDĐT Bảo Lộc về kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2022 – 2023.

Xét năng lực cán bộ, viên chức trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Truyền thông về giáo dục Trường THCS Lộc Sơn gồm có các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Tổ truyền thông Trường THCS Lộc Sơn có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền, cụ thể:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông.
- Quảng bá và xây dựng hình ảnh Nhà trường theo đúng các quy định của Nhà nước và Pháp luật.
- Thực hiện công tác truyền thông, đưa tin, bài, hình ảnh lên các phương tiện thông tin đại chúng (website, báo trí, phát thanh truyền hình, ...)
- Triển khai các cuộc thi viết liên quan đến công tác thông tin và truyền thông trong Nhà trường.

Điều 3. Kinh phí hoạt động được trích từ nguồn kinh phí dành cho các hoạt động giáo dục theo quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều I, Tổ trưởng, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận

- Như điều 4 (để th/h);
- PGD&ĐT (để b/c);
- Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN (để p/h);
- Lưu VT; Tổ TT;

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hà

DANH SÁCH

Tổ truyền thông Trường THCS Lộc Sơn

(Kèm theo quyết định số 84/QĐ-THCSLS, ngày 05/10/2022 của Hiệu trưởng trường THCS Lộc Sơn)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Thị Thu Hà	Hiệu trưởng	Tổ trưởng
2	Nguyễn Hữu Hiếu	P. Hiệu trưởng	Tổ phó <i>Thường trực</i>
3	Nguyễn Thị Hồng Duyên	Thư kí hội đồng	Tổ phó
4	Hoàng Vĩnh Lâm	Bí thư chi Đoàn	Ủy viên
5	Phan Xuân Thành	Chủ tịch công đoàn	Ủy viên
6	Lê Thị Phương Thúy	Tổng phụ trách Đội	Ủy viên
7	Nguyễn Thị Thùy Mai	TT tổ Văn	Ủy viên
8	Nguyễn Đức Thắng	TT tổ Toán	Ủy viên
9	Lưu Thị Hồng Phiến	TT tổ KHXH	Ủy viên
10	Trần Thị Thu Hà	TT tổ KHTN	Ủy viên
11	Hoàng Hải Hạnh	TT tổ NN - NT	Ủy viên
12	Trần Thị Châu	TT tổ Văn phòng	Ủy viên
13	Giáo viên chủ nhiệm của 24 lớp		Ủy viên

Danh sách này có 12 người.

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 386/KH-PGDĐT ngày 20/09/2022 của Phòng GD & ĐT Bảo Lộc về việc truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023 trong các cơ sở giáo dục, Trường THCS Lộc Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng tới học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, người dân và toàn xã hội tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Truyền thông các kết quả nổi bật về giáo dục của nhà trường, các tấm gương người tốt việc tốt trong học sinh, giáo viên, nhân viên. Tạo sự hiểu biết, đồng thuận và đánh giá đúng về những đổi mới và thành quả của nhà trường cũng như của ngành. Nhận diện, xử lý và ngăn chặn các sự cố truyền thông, ngăn chặn xảy ra khủng hoảng truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực giáo dục. Chủ động trong công tác truyền thông về các hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục. Tăng cường công tác phản biện xã hội, kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội, trả lời nhanh, rộng rãi đến công luận về kết quả tiếp thu, xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhà trường.

Giới thiệu và tôn vinh cá nhân điển hình, tiên tiến; những giải pháp đột phá, những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

2. Yêu cầu

Việc thông tin về hoạt động của ngành, nhà trường cho xã hội phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, được tổ chức chủ động, hiệu quả, thường xuyên, kịp thời 2 chiều và có phản biện xã hội;

Truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành đối với cấp học, kết quả triển khai các hoạt động giáo dục, giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành, trong nhà trường.

Tích cực ứng dụng CNTT, mạng xã hội trong công tác truyền thông của nhà trường; đổi mới hình thức truyền thông.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường với Phòng GDĐT với các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng: CBVC và học sinh trong toàn trường; Phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn.

2. Thời gian: Xuyên suốt trong năm học 2022 – 2023 và những năm tiếp theo.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những chính sách mới về giáo dục và đào tạo; kết quả triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành trung ương liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giáo dục, các ngày lễ kỉ niệm của đất nước, của địa phương, của ngành.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường; nền nếp, kỷ cương, dân chủ, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của CB, GV, NV, HS và PHHS.

Các phong trào thi đua “Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ và các dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn trường học, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo năm học 2022 – 2023” cùng với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tuyển sinh đầu cấp, công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THPT; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Công tác nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; công tác quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá xếp loại CCVC hàng năm.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, kết quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; công tác tài chính giáo dục, chính sách học phí, chế độ chính sách đối với người học; công tác công khai theo quy định.

Thực hiện công tác cải cách hành chính, dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tới liên hệ công việc, nâng cao sự hài lòng của người dân và các chỉ số cải cách hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về công tác chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030; thực hiện các chương trình truyền thông khác theo chỉ đạo của các cấp.

2. Hình thức tuyên truyền

Tham gia tập huấn về công tác truyền thông, kỹ năng cung cấp thông tin và phát ngôn báo chí do các cấp tổ chức.

Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt – Việc tốt” trên trang thông tin điện tử của ngành để làm tư liệu truyền thông.

Thông qua các buổi họp HĐSP, sinh hoạt đoàn thể, các buổi sinh hoạt lớp, họp phụ huynh học sinh. Thông qua các giờ sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động về đổi mới giáo dục, tạo được sự cộng đồng trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác giáo dục, đào tạo.

Xây dựng những điển hình tiên tiến trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, gắn với các phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”; Khen thưởng và động viên kịp thời những tấm gương học tập tốt, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học

tập, đồng thời nhân rộng những chi đội lớp điển hình tiên tiến trong các hoạt động phong trào.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về công tác truyền thông nhà trường; kiểm duyệt thông tin bài, ảnh khi đưa lên cổng TTĐT nhà trường và các trang mạng xã hội.

2. BCHCD: Phối hợp đẩy mạnh truyền thông đến công đoàn viên nhà trường. Khuyến khích cán bộ, giáo viên chủ động viết tin bài phản ánh về các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường, địa phương; cung cấp thông tin giới thiệu nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, vượt khó, huy động học sinh ra lớp,... Tăng cường công tác phản biện xã hội, kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận.

3. Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên: Triển khai tuyên truyền trong ĐVTN, Đội viên nhà trường, đổi mới hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; Tích cực truyền thông qua mạng xã hội.

4. Ban CNTT: Chủ động viết bài phản ánh về những hoạt động của nhà trường, giới thiệu các nhân tố điển hình để đăng lên cổng TTĐT của trường, của ngành. Giúp BGH kiểm tra, xử lý các tin bài, hình ảnh không phù hợp.

5. CBVC nhà trường: Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh và phụ huynh, nhân dân địa phương về các chủ trương của nhà trường; định hướng dư luận trong học sinh; giới thiệu và viết tin bài về các gương điển hình tiên tiến gửi về Ban CNTT.

Trên đây là kế hoạch công tác truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023 của trường THCS Lộc Sơn. Các cá nhân và các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH;GV, NV(t/h);
- Đoàn, Đội (t/h);
- Lưu: văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hà